

สรุปการจัดงาน “รวมพลังสร้างชาติ แม่และเด็กไม่ขาดไอโอดีน”
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ห้อง Ballroom ชั้น ๒ โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การพัฒนางานอนามัยเพื่อสุขภาพแม่และเด็ก ถือเป็นพันธกิจที่จะต้องดำเนินการตามปฏิญญาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ (Millennium Development Goals : MDGs) อีกทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ ๖๗ (UNGA 67) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงมอบหมายให้กรมอนามัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่าย “รวมพลังภาคีร่วมใจ เพื่อแม่และเด็กไทยไม่ขาดไอโอดีน” เพื่อส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพที่ดี ได้รับสารไอโอดีนที่เหมาะสม กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการได้จัดงานโดยใช้ประเด็นการสื่อสาร “รวมพลังสร้างชาติ แม่และเด็กไม่ขาดไอโอดีน” ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้อง Ballroom ชั้น ๒ โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ระดับกระทรวง กรม ผู้บริหารและนักวิชาการจากหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์อนามัย องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานด้านวิชาการ และหน่วยงานราชการอื่นๆ องค์กรระหว่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ) และภาคเอกชน ประธานและสมาชิกชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกษมาคมภักตาคารไทย อสม.ทูตไอโอดีน แกนนำชุมชน เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยนักเรียน ผู้ร่วมจัดนิทรรศการ สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์และเครือข่ายการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๑,๐๒๐ คน

ในห้อง Ballroom เริ่มต้นด้วยการฉายวีดิทัศน์แสดงถึงสถานการณ์ของภาวะขาดสารไอโอดีน และผลกระทบต่างๆจากการขาดสารไอโอดีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายต่อการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์และเด็กปฐมวัย ต่อมา หลังจากที่นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวรายงาน และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานแล้ว นายกรัฐมนตรีได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานและมอบเครื่องผสมเกลือไอโอดีนให้แก่ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกลือเสริมไอโอดีน จ.พิษณุโลก และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่า “จะส่งเสริมให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มแม่และเด็กได้รับไอโอดีนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ เพื่อจะได้ไม่เป็นโรคขาดสารไอโอดีน และเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ” นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนด้วยเครื่องผสมเกลือบริโภค ระหว่าง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมชัย นิจนานิช กับ ประธานชมรมผู้ประกอบการเกลือไอโอดีนทั้ง ๓ ภาค จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังสร้างชาติ แม่และเด็กไม่ขาดไอโอดีน” ร่วมกัน นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมภายในงานก่อนเดินทางกลับ กิจกรรมบนเวทียังคงมีอยู่ ได้แก่ การแสดง “เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน” กิจกรรมเสวนา “รวมพลังภาคีร่วมใจ แม่และเด็กไทยไม่ขาดไอโอดีน” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม/กระบวนการพัฒนาสู่ “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” และ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” รวมทั้งการดำเนินงานต่างๆเพื่อขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีน